

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

TPLAS – ถ้ามีไม้(จีน) ก็น่าเล่น(ตาม)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว... ยังเหมือนเดิมนะครับ หน่วยงาน ยังถือว่ามีความสำคัญอยู่ แม้ว่า

กราฟในวันวาน ทรงจะดูสวยงาม แต่ก็อาจจะต้องมาว่ากันในวันนี้สักวัน ไม่ว่าจะห่อมาจากวันวานบ้าง หรือจะห่อมาเติมไม้เติมมือก็ตาม... วันนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่ง ที่อาจจะเล่นหาเงินรายวันแบบเบาๆ ได้อยู่ วันวานก็มีหุ้นหลายๆ ตัว ที่เก็งกำไรกันออกนอกหน้า ที่ถือว่าเกินกว่าเหตุอยู่เหมือนกัน ซึ่งจะว่าไปแล้วนั้นก็อาจจะมีแทบทุกวันเลยก็ว่าได้ เพียงแต่เราจะเจอทันไหมก็เท่านั้น หากเจอทัน หรือเห็นผ่านตา แล้วดูกราฟก็อาจจะเล่นตามน้ำระยะสั้นๆ ได้ทัน... ซึ่งบางตัวก็อาจจะให้เราเล่นได้แบบเติมกระเป๋าสตางค์ แต่บางตัวก็อาจจะไม่ได้เล่นมากมายนัก การเลือกตัว นอกจากดูกราฟแล้ว ก็ต้องดูเกมที่เราจะเล่นด้วยว่า จะพอไหวไหม บางทีเหมือนเล่นแล้ว ราคาขึ้นแรงๆ แต่ทำกำไรไม่ได้มากมายนัก เนื่องจากมีหุ้นให้เล่นน้อย ก็ดู เขาทำไปจะดีกว่านะครับ เดี่ยวเข้าไปดูแล้วจะกะล่ำกปาก... แต่อย่างที่กำลังไว้ใน LIVE บ่อยๆ ครับ เรื่องการวางแผนการเล่นสั้นหรือการเก็งกำไร ถ้าเกิดจะเล่นแล้ว ต้องดูทางหนีไวด้วย หากซื้อไปแล้ว เกิดไม่ได้กำไรที่นั่น ต้องเผื่อใจถือหุ้น หรือ ห่อกลับบ้าน ด้วย ราคากระดืบไหนที่เราควรจะต้องขยับแบบอุ่นใจได้ ราคาไหนที่ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยนัก ก็ทิ้งไปก่อน แม้จะขาดทุนเล็กๆ ก็ต้องยอม แล้วมาดูในวันต่อไป... การเล่นสั้นๆ อาจจะสรุปแบบของแต่ละคนที่ต่าง ๆ กันไป แต่ถ้าเป็นเหนือเมฆแล้ว ถ้าหากมองว่าจะเล่นสั้นแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้ในวัน หรือวันรุ่งขึ้นก็ยังปล่อยทำอะไรไม่ได้ ก็จะไม่ควรเกิน 3 วัน จะดีกว่านะครับ

ดูตามเกม... ถ้าเปิดมา แล้วไม่ลงไปไหนแดนลบ หรือ เปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3.60 นั้น จะเอา

เดินเกมก่อนขึ้นจริงก็ได้นะ... หรือว่าถ้าจะเอาชัวร์ หน่อย รอดตามน้ำเมื่อขึ้น 3.80 ได้ ก็ถือว่าทำได้ไม่ผิดนะ

แนวรับ : ... 3.68-3.60 ต่ำกว่านี้ อาจจะยังไม่รีบขึ้น

เป้าหมาย : ... 4.0 และ 4.2 (หน่วยงาน อาจหวังสูงกว่า)

Price Chart...(TPLAS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TPLAS... ถ้าจากสัญญาณในวันวานนั้น การจะเห็นสัญญาณขึ้นต่อได้เลย ก็ต้องขึ้น 3.80 ให้ได้ ซึ่งตรงนั้น ก็จะเป็นสัญญาณ เก็งกำไรตามน้ำ โดยถ้าหัวจะจบในวัน ก็ยังมีเป้า 4.00 และ 4.20 ให้ได้ขาย อาจจะใช้เวลาแค่ 1-2 วัน หรือไม่แน่ อาจจะวิ่งวันเดียวเลยก็ไม่แปลก... ส่วนแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น หุ้นที่มีรูปแบบของ MA ที่เป็น Bullish นั้น ยังไงก็หวังขึ้นไกลๆ ได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องตามสัญญาณกันไว้อย่างต่อเนื่องด้วย ไม่ใช่จะรอไปถึงให้ได้อย่างเดียวเลย เพราะบางครั้ง ระหว่างทาง สัญญาณเทคนิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ... แล้วทางนี้ อาจจะยกตามทุกการขึ้นที่มีในแต่ละวัน เราจะได้รักษากำไรที่ดีที่สุดไว้ได้